

**ด่วนที่สุด !! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.**

นำเสนอเมื่อ : 2 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๑๙๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข เพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ค  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ  
ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒  
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ได้กำหนดการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๐ - ๑๑  
สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ได้ที่เว็บไซต์  
<http://personnel.obec.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ จิตยวงษ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๔ , ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันศุกร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562